

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายบุญธรรม จันทวงษ์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
๒	นายเอกพร โพธิ์ทอง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
๓	นายนิคม บึงอ้อ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑
๔	นางนุชนางค์ เหมวิวัฒน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑
๕	นายสำรวย ศรีเมือง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๒
๖	นางสาวสุดาวรัตน์ เจริญศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๒
๗	นายพุทธา หลานวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓
๘	นายเฉลิม คณะวาปี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓
๙	นางพัชรินทร์ ไชยสัจ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๔
๑๐	นางสาววิฑูรย์ วงมนต์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๔
๑๑	นายสุรพจน์ พรหมวงษา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๕
๑๒	นายสุภโชค แยกคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๕
๑๓	นายสมาน คณะวาปี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๖
๑๔	นายหนุรอง ศรีบุญเรือง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๖
๑๕	นายประยงค์ โพธิผล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๗
๑๖	นายสุพัฒน์ ศรีบุญเรือง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๗
๑๗	นายล้อม ต้นกันยา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๘
๑๘	นายสุบรรณ สีมาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๙
๑๙	นายพูลศักดิ์ สุรติพงษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๙
๒๐	นายบูรณา วงษ์ขาลี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๐
๒๑	นายสุรชัย พลไชยมาตย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๑
๒๒	นายกันหา ทองภู	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๒
๒๓	นางวาทีณี ดงเจริญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๒
๒๔	นางเพ็ญจันทร์ สุวรรณแวง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๓
๒๕	นายฉัตรชัย คณะวาปี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๓

๒๖	นายเสถียร	สาเพชร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๔
๒๗	นายอุทัย	เหล่าสิงห์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๔
๒๘	นายภินัน	ตรีศาสตร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๕
๒๙	นางสาวสมบัติ	ทูลธรรม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๕
๓๐	นายศรีจันทร์	หลานวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๖

-๒-

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๓๑	นายเกรียงไกร หลานวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๖
๓๒	นายประสงค์ ชาปุ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๗
๓๓	นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๗
เล	นายสุภชัย เอะน้อย	เลขานุการสภา อบต.บัวใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสุภชัย เอะน้อย	ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บัวใหญ่
๒	นายอนุกุล สิมลี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓	นางสาวไข่มุก พรจำศีล	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔	นายปิยะพงษ์ แยกคำ	หัวหน้าสำนักปลัด
๕	นางสุชาดา หมั่นคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖	นางอัจฉราวดี สิมลี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗	นางนลินี สะตะ	เจ้าพนักงานธุรการ

- ๑ สมาชิกสภา อบต. จำนวน ๓๓ คน
 - ๒.ผู้มาประชุม จำนวน ๓๑ คน
 ๓. ผู้ลาประชุม จำนวน ๒ คน
 ๔. ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
 ๕. เลขานุการสภา อบต. จำนวน ๑ คน
 ๖. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ คน
- เริ่มประชุมสภาฯ เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมสภาฯ ครอบงำประชุมสภาฯ แล้ว นายบุญธรรม จันทวงษ์ ประธานสภา อบต.บัวใหญ่ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ - เนื่องจากมีพนักงานย้ายมาใหม่บางท่านอาจทราบ หรือบางท่านอาจจะไม่ทราบ

(ประธานสภา อบต.) ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ได้รายงานตัวต่อท่านสมาชิกเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบ ขอเชิญครับ

นายชนะพล ชาकरธรรม -เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมนายชนะพล ชาकरธรรม

เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายมาจาก อบจ.ปราจีนบุรี เหตุผลที่ขอย้ายมาก็เนื่องจากได้แฟนที่อำเภอกระนวน ยินดีรับใช้ท่านสมาชิกทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -ในนามของสภา อบต.บัวใหญ่ ก็ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานที่ อบต.บัวใหญ่ มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันในการทำงานเพื่อให้งานเดินหน้าได้ ต่อไปแจ้งเกี่ยวกับงบประมาณของ อบจ. ซึ่งก็ได้ดำเนินการแล้ว ต่อไปเป็นงบเงินกู้ซึ่งก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการจึงทำให้เกิดความล่าช้า โครงการจากบ้านดงเย็น-คำม่วมงบประมาณ

-๓-

สามล้านบาท ตอนนี้กำลังทำสัญญา ส่วนแผนพัฒนาปี ๖๔ เพิ่งดำเนินการเสร็จเมื่อ ๑๒ มิ.ย. ที่ผ่านมา ทางท่าน สจ. ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณมาลงบัวใหญ่ ประมาณ ๑๐ ล้านบาท

ต้องขอบคุณท่านนายก อบต.บัวใหญ่ และทางกองช่างที่ได้สนับสนุนเกี่ยวกับโครงการที่เสนอเข้าแผนของ อบจ. ในครั้งนี้ด้วย คาดว่าการพัฒนาของตำบลบัวใหญ่คงจะเพียงพอเพราะเราได้งบในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งช่วงนี้ก็ยังไม่เรียบร้อย

ส่วนกระแสวิกฤตบ้านเราก็คงอยากให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้ว ทราบใดที่เรายังคงไม่มีการเลือกตั้งเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในตำบลบัวใหญ่ของเราต่อไป เรื่องต่อมามีผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักขโมยตัดไม้ใน อบต. ของเราฝากท่านสมาชิกและแจ้งฝ่ายปกครองช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกัน เรื่องต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ที่ผ่านมาเกิดไฟป่าลัดวงจรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จนถึงตอนเช้าก็ไม่มีใครรู้ ขอฝากเรื่องนี้กับฝ่ายบริหาร เรามียามแต่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาเวรยามก็ต้องมีการตรวจตราบริเวณอาคารเป็นระยะ ๆ ด้วย ต่อไปเกี่ยวกับงบจ่ายขาดเงินสะสมตอนนี้ก็กำลังดำเนินการ ฝากท่านสมาชิกติดตามงานโครงการของแต่ละหมู่ด้วย สำหรับวันนี้มีท่านสมาชิก ลา ๒ ท่าน คือ

ม.๑๐ และ ม.๔

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -การประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์

(ประธานสภา อบต.) ๒๕๖๓ มีท่านสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมที่ผ่านมาหรือไม่

นางสุชาดา หมื่นคำ
นักวิเคราะห์ ฯ

-ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหน้าที่ ๗ ข้อ ๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๒๓๗,๐๐๐ บาท จริง ๆ แล้ว เป็นสองโครงการ ดังนี้คะ

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๖.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

นายเฉลิม คณะวาปี
(ส.อบต. หมู่ที่ ๓)

-ก่อนที่เราจะพูดเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ขอให้ผ่านวาระนี้ไปก่อนครับ เพราะตอนนี้เราอยู่ในวาระที่ ๒ เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

นายปิยะพงษ์ แยกคำ
(หัวหน้าสำนักปลัด)

-ขอชี้แจงเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้เป็นการขอแก้ไขรายงานการประชุม เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด ให้ทุกท่านดูหน้าที่ ๗ ข้อที่ ๑๒ ซึ่งตามจริงจะมีสองโครงการตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ ขอแก้ไขให้ถูกต้องตามที่เราได้มีมติไปในครั้งที่แล้วครับ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์
(ประธานสภา อบต.)

-ครับท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑๓ คงไม่สงสัยอะไร ครับหากรายงานไม่ถูกต้อง เราก็ต้องแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ หากท่านสมาชิกทั้ง ๑๗ หมู่บ้านไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ที่ประชุม

-มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง

รับรอง ๒๘ เสียง

ไม่มา ๒ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

นายบุญธรรม จันทะวงษ์

๓.๑ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

(ประธานสภา อบต.)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง เชิญครับ

นางสุชาดา หมั่นคำ

(นักวิเคราะห์ ฯ)

-สำหรับการโอนเพิ่มเงินงบประมาณในครั้งนี้เป็นอำนาจของสภา ฯ เนื่องจากไม่ได้

ตั้งงบประมาณไว้ จึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ด้วยกันจำนวน ๒ โครงการ สำหรับโครงการที่ ๒ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างได้มีการดำเนินการไปแล้ว จึงได้ขอโอนเพื่อมาตั้งเป็นรายการใหม่งบประมาณเท่าเดิม รายละเอียดดังนี้

๑. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกประจำปี โอนลดงบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท

๒. ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบล็อกทุกช่วง ๑๐ เมตร จากสามแยกหน้าบ้านนางทองสุน ถึงบ้านนายมนูญ ท่อระบายน้ำขนาดศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า ๑๔๗ เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง ๐.๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๐ ลำดับที่ ๗๗ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณจากหมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑๔ โอนลดงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายสุภชัย เอาะน้อย)

(ปลัด อบต.)

-ขอชี้แจงเพิ่มเติมต่อจากนักวิเคราะห์ฯ การขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ สำหรับรายการแรกเป็นรายจ่ายประจำ เป็นหมวดงบประมาณประจำเป็นที่จะต้องอาศัยมติที่ประชุมสภา ฯ เพราะการโอนงบประมาณต้องให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบถึงจะสามารถ

ใช้จ่ายได้ รายการที่โอนเพิ่มมาจากรายจ่ายการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันเกิดโรคโควิดทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการ หากเราปล่อยงบประมาณไว้คงไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นจึงนำงบที่ไม่ได้ดำเนินการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งกองการศึกษาฯ มีความจำเป็นในเรื่องครุภัณฑ์ สำนักงานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่วนรายการที่สองเป็นโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ ๑๔ คืองบประมาณมีอยู่แล้วแต่ไปดูสถานปรากฏว่ามีโครงการอื่นมาดำเนินการแล้ว ทำให้ต้องมีการสำรวจพื้นที่ขึ้นมาใหม่ซึ่งงบประมาณยังเท่าเดิมอยู่คือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตาม

รายละเอียดที่ได้แจ้งแล้ว จึงนำเข้าที่ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุมเสร็จแล้วจึงจะสามารถ
เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยรายละเอียดตามที่ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือไม่ก่อนที่
จะ

(ประธานสภา อบต.) ขอมติ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในครั้งนี้นี้ด้วย

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๓๐ เสียง ไม่มา ๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ ๓.๒ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(ประธานสภา อบต.) เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

-๕-

นายสุภชัย เอาะน้อย -สำหรับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณของหมู่ที่ ๑๓ เนื่องจากสถานที่
จริงมี

(ปลัด อบต.)

การปรับเปลี่ยนเนื้องาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ได้รับทราบถึงปัญหาของการขอ
เปลี่ยนแปลงในครั้ง นี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนรายละเอียดใน
การขอเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด (กองช่าง)
งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจร คสล. ไม่
น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด
(กองช่าง)
งบประมาณ ๑๐๗,๐๐๐ บาท

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -ครับเจ้าของพื้นที่คงทราบดีสำหรับเหตุผลของการขอเปลี่ยนแปลงในครั้ง
(ประธานสภา อบต.) นี้เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีก ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่มา ๒ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ ๓.๓ การพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓

(ประธานสภา อบต.) -เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง เชิญครับ

นายสุชัย เอะน้อย
(ปลัด อบต.)

-การประชุมในวันนี้เกี่ยวกับการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ เพราะในปีนี้มีโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมเข้าไป ในแผนพัฒนา ซึ่งท้องถิ่นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ ซึ่งภายหลังจากการทบทวนแล้วท้องถิ่นทั่วประเทศจะต้องมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมแก้ไข ซึ่งเราได้มีการจัดทำแผนเดิมไว้แล้วคือแผนห้าปียังคงยึดแผนเดิมอยู่ ในแต่ ละปีท้องถิ่นจะต้องมีการสำรวจความต้องการของชุมชนแต่ละพื้นที่โดยผ่านประชาคม หมู่บ้าน

สำหรับเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกบางหมู่บ้านมีโครงการที่อยู่ในแผนห้าปี แต่บาง โครงการเมื่อเวลาผ่านไปจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงการใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับ ความต้องการหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชน ซึ่งเราต้องมีความพร้อม ที่จะเตรียมแผนรองรับเพื่อจัดทำข้อบัญญัติในเดือน สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งการที่จะ จัดทำงบประมาณโครงการต่าง ๆ จะต้องมีแผนรองรับไว้แล้วถึงจะสามารถดำเนินการ เพราะการตรวจสอบโดยเฉพาะท้องถิ่น จะต้องปฏิบัติตามแผนหากไม่มีแผนรองรับ ข้าราชการประจำจะต้องรับผิดชอบ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเบื้องต้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียด

นางสุชาดา หมิ่นคำ
(นักวิเคราะห์ ฯ)

-คะสำหรับเหตุผลและความจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒,๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งเรื่องซักซ้อมแนวทางการ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม/โครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการจากหน่วยงานภายนอก โครงการ จาก

-๖-

ประชาคมหมู่บ้าน รวมถึงโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาล เข้าสู่กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม รวม ๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ รวม ๖๑ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี รวม ๒ โครงการ
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
(Covid-๑๙) ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทำให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่นจึงยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) จะคลี่คลายไปในทางที่
ปลอดภัย

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จึงขอเพิ่มเติมโครงการ เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ รายละเอียดดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑.โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๕
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณปี
๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณปี
๒๕๖๕
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑
งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑
งบประมาณปี

๒๕๖๔ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๔๒,๐๐๐ บาท

๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๕๖๐,๐๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒๕๐,๐๐๐

บาท

๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๕๖๐,๐๐๐

บาท

๙.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒๕๐,๐๐๐

บาท

-๗-

๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๓ งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๓ งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๓ งบประมาณ
ปี ๒๕๖๔ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๓ งบประมาณ
ปี ๒๕๖๕ ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๓ งบประมาณ
ปี ๒๕๖๕ ๖๗๐,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร คสล.หมู่ที่ ๓
งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการซ่อมแซมฝายแบบตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔
งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๘๐,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๔ งบประมาณปี
๒๕๖๔ ๙๒๐,๐๐๐ บาท

- ๑๘.โครงการขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๔ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๙.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๕๑,๒๐๐ บาท
- ๒๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่๕ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๖๕,๐๐๐ บาท
- ๒๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๓๓๐,๐๐๐ บาท
- ๒๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒๓.โครงการก่อสร้างฝายปิดท่อระบายน้ำ ขยายเป็นไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๓๓๕,๐๐๐ บาท
- ๒๕.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒๙๐,๐๐๐ บาท
- ๒๖.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๙ งบประมาณปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ปีละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
- ๒๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ งบประมาณปี ๒๕๖๔และปี๒๕๖๕ ปีละ๖๗๕,๐๐๐ บาท
- ๒๘.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ งบประมาณปี ๒๕๖๔และปี ๒๕๖๕ ปีละ ๕๑,๒๐๐
- ๒๙.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔และปี ๒๕๖๕ ปีละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
- ๓๐.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔และปี๒๕๖๕ ปีละ ๔๔๐,๐๐๐ บาท
- ๓๑.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒๒๖,๖๐๐ บาท

บาท

๓๒.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔และปี๒๕๖๕ ปี
ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๒,๐๐๐
บาท

๓๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒๒๓,๐๐๐
บาท

๓๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๙๐,๐๐๐

๓๖.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่๑๓ งบประมาณปี ๒๕๖๔
๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓๗.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒๐๐,๐๐๐
บาท

๓๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๖๓๒,๕๐๐
บาท

๓๙.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณปี ๒๕๖๔และปี
๒๕๖๕ ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔๐.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๕๐๐,๑๐๐
บาท

๔๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๔๓๒,๐๐๐
บาท

๔๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๗๒,๐๐๐
บาท

๔๓.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔
๑๗๒,๐๐๐ บาท

๔๔.โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔
๓๐๘,๐๐๐ บาท

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๒
งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๓๕,๐๐๐ บาท

๓.โครงการสร้างซุ้มประตูทางเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณปี ๒๕๖๕
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณปี
๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่๑๔
งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ปีละ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณปี ๒๕๖๕
๒๐๐,๐๐๐ บาท

**๔.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน**

-๙-

๔.๑ แผนงานการเกษตร

๑.โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคูโคกม่วง หมู่ที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๔ และปี
๒๕๖๕ ปีละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างแก่งกั้นน้ำเซาะตลิ่งและฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑๐
งบประมาณ ๒๕๖๔และปี ๒๕๖๕ ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณปี ๒๕๖๔
และปี ๒๕๖๕ ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ต่อไปเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**๔.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน**

๔.แผนงานการเกษตร

๑.โครงการขุดลอกหนองเทา-หนองชำแฮดแลหนองตะคอง หมู่ที่ ๑
งบประมาณปี ๒๕๖๔และปี๒๕๖๕ ปีละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการจัดทาล้างกักเก็บน้ำประปา หมู่ที่ ๕ งบประมาณปี ๒๕๖๕
๔๕๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณปี
๒๕๖๕
๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายสุภชัย เอาะน้อย
(ปลัด อบต.)

-ขอเพิ่มเติมตามที่ทางวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น โครงการที่ชี้แจงไปนั้นไม่
ใช้ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการภายในปี ๖๔ หรือ ๖๕ เพราะต้องขึ้นอยู่กับ
งบประมาณที่มีอยู่ด้วย และบางโครงการก็จะเป็นต้องขอจากหน่วยงานอื่นที่เขามี
ศักยภาพมากกว่าเรา เช่น อบจ.หรือหน่วยงานราชการอื่น เพราะงบประมาณของเรามี
สามทิศทางอย่างแรกคืองบประมาณของตัวเองคือประเภทภาษีต่าง ๆ และมีอีกส่วนที่
รัฐจัดสรรมาให้ และก็ยังมียอดทุนเฉพาะกิจจากกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ที่จัดสรร
ให้และเราขอไป สำหรับโครงการที่เรามีไว้ในแผน หากหน่วยงานอื่นเขามีงบและเรามี
โครงการในแผนก็สามารถดำเนินการได้ การขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในครั้งนี่ที่เกี่ยวข้อง
อยากนำเรียนที่ประชุมเรื่องการจัดการที่ทางสภาได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมรถกระเช้า
ซึ่งขณะนี้ได้จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไปแล้ว และอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา ซึ่งคงได้ข้อสรุปในเดือนนี้ ส่วนรถขยะมา
พิจารณาดูแล้วพื้นที่เรา

๑๗ หมู่บ้าน ถ้าเราจะซื้อรถแบบเท้ายคงขนขยะได้ครั้งละไม่มากคาดว่าจะเป็นการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรต้องขนกันหลายเที่ยวก็เลยพิจารณาว่าเราเปลี่ยนมาเป็นรถแบบอัด
ท้าย

เพราะจะทำให้การขนต่อเที่ยวได้มากกว่าเดิมเป็นการประหยัดได้ในหลาย ๆ อย่างทั้ง
ด้านแรงงานและน้ำมัน อาจทำให้การจัดเก็บรวดเร็วกว่าเดิม สมาชิกจะได้ไม่ต้องปวดหัว
กับเรื่องการจัดเก็บขยะ ก็เลยเป็นที่มาของการขอเปลี่ยนแปลงจากรถเท้ายเป็นรถอัด
ท้าย

วงเงินเท่าเดิม สำหรับโครงการที่เราสามารถดำเนินการให้กับท้องถิ่นได้ก็แค่หมู่บ้านละ
แสนสองแสนบาท เพราะพื้นที่เรามีหลายหมู่บ้าน ส่วนที่เกินศักยภาพเราก็จะขอ
หน่วยงานอื่น ขอนำเรียนที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณครับ

- นายสมาน คณะวาปี (ส.อบต. หมู่ที่ ๖) -ตามเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนดูแล้วทำไมมีการพัฒนาแค่ ๑๕ หมู่บ้าน ส่วนหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ไม่ทราบว่าทำไมได้มีการพัฒนาหรือไม่อย่างไร ขอสอบถามผู้เกี่ยวข้องด้วย
- นายสุพัฒน์ ศรีบุญเรือง (ส.อบต.หมู่ที่ ๗) -ไม่ทราบว่าขอเปลี่ยนแปลงโครงการได้หรือไม่ หน้าที่ ๒๓ ตามที่ได้แจ้งมาเป็นโครงการที่อยู่ในปี ๒๕๖๕ ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดหรือไม่ และขอสอบถามเกี่ยวกับงบขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ ๑๓ จากนายช่าง อบต.บัวใหญ่ ถึงนางจันทร์เพ็ญที่อยู่ในแผนปี ๖๔ ไม่ทราบว่ายังคงมีอยู่หรือไม่ หากไม่มีคงได้เข้าซื้อกันเพื่อขอไฟฟ้า การเกษตรต่อไป
- นางสุชาดา หมื่นคำ (นักวิเคราะห์ ฯ) -ขอตอบคำถามของ หมู่ที่ ๗ ขอโทษคู่มือไปเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๕ จริง ๆ ค่ะ สำหรับโครงการของหมู่ที่ไม่มีในแผนคือท่านยืนยันเอาโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนห้าปี เดิม
- นายบุญธรรม จันทะวงษ์ (ประธานสภา อบต.) -ครับผมก็ได้สอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ แต่ไม่มีการตอบรับ และได้รับคำยืนยันจากท่านสมานว่าเป็นโครงการเดิมเพราะมีอยู่แล้ว ปี ๖๔-๖๕ สำหรับหมู่ที่ ๘ ก็เหมือนกันนะครับ
- นายสุภชัย เอาะน้อย (ปลัด อบต.) -ขอเพิ่มเติมเรามีแผนหลักอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละปีเราจะต้องมีทบทวนแผน ซึ่งเป็นการซักซ้อมโครงการที่มีอยู่ในแผน และโครงการที่เพิ่มขึ้นมาเป็นโครงการที่เสนอขึ้นมาจากประชาคมหมู่บ้านหรือจะอยู่ในแผนเดิมก็ดี เพราะในแต่ละปีไม่ใช่นุมัติแผนห้าปีไปแล้วจะนิ่งไว้เลยไม่ใช่อย่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่แต่ละหมู่บ้านจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะความต้องการหรือความเดือดร้อนย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และตามที่ทางหมู่ที่ ๖ ว่าทำไมไม่มีโครงการในแผนก็เนื่องจากไม่มีความต้องการ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในแผนเดิมอีกแล้ว การจัดทำแผนเราต้องนำโครงการที่มีอยู่ในแผนไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติในแต่ละปี ๆ ไปพูดง่าย ๆ คือเราจัดทำโครงการรองรับข้อบัญญัตินั้นเอง และที่สำคัญวงเงินที่เรากำหนดไว้ในแผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นจริง ท่านไม่ต้องเป็นกังวลโครงการของท่านมีอยู่แล้วตามแผนห้าปีเดิม ถามว่าทำไมมีแค่ ๔๐ กว่าโครงการก็เนื่องจากท่านเสนอเข้ามาเพียงเท่านี้ขอให้เราเข้าใจตามนี้ด้วย
- นางเพ็ญจันทร์ สุวรรณแวง -ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพของหมู่ที่ ๑๓ เกี่ยวกับการก่อสร้าง

(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓) สะพานข้ามคลองชลประทานถึงสามอาร์ ไม่ทราบว่ายังมีอยู่ในแผนห้าปีอยู่หรือไม่ เพราะเข้าไปติดต่อกับทาง อบจ. เขาถามว่าโครงการนี้มีอยู่ในแผนของ อบต.หรือไม่ สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทาง ม.๗ สอบถามยังคงอยู่เหมือนเดิมคะ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -ผมดูแล้วยังคงมีเหมือนเดิมครับตามแผนเดิม ทั้งปี ๖๓ ,๖๔, ๖๕ วงเงินสาม
ล้าน (ประธานสภา อบต.) บาท ขออนุญาตชี้แจงแทนท่านนายก เพราะผมถือแผนห้าปีมาด้วยพอดี มีท่าน
ใดสงสัยอีก

หรือไม่

นายสมาน คณะวาปี -ถ้าเป็นของเดิม แต่สถานที่มันเปลี่ยนไปแล้วจะทำอย่างไร และการเพิ่มเติม
(ส.อบต.หมู่ที่ ๖) บางหมู่บ้านก็ไม่มีรู้จักโครงการ

นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว -ที่เราพูดกันในขณะนี้เป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนา ในเมื่อท่านไม่เสนอเข้ามา
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗) คณะกรรมการแผนก็ไม่สามารถจัดเข้าไว้ในแผนได้ เพราะผมก็เป็นคณะกรรมการแผน
คนหนึ่ง ก่อนที่จะจัดทำแผนเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือเพื่อให้ท่านสำรวจความต้องการของ
ประชาชน เพื่อเพิ่มเติมเข้าแผนในครั้งนี้ แต่เมื่อท่านไม่ได้แจ้งเข้ามาแสดงว่าท่านไม่
ต้องการ

เพิ่มเติมโครงการแสดงว่าท่านยืนยันตามแผนเดิม

-๑๑-

นางสาวริต้าร์ วงมนต์ -ขอสอบถามเกี่ยวกับงบจ่ายขาดโครงการฝาดะแกรงเหล็ก และโครงการ
เพิ่มเติม

(ส.อบต.หมู่ที่ ๔) ปี ๖๔ เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่เพราะของเดิมยังไม่ดำเนินการ ปี ๖๔ ก็เลยเขียนเข้า
มาอีก

นายอนุกุล สิมลี -สำหรับเรื่องฝาดะแกรงเหล็ก ม.๔ จะดำเนินการเร็ว ๆ นี้ ครับตอนนี้เราได้
(ผอ.กองช่าง) ผู้รับจ้างแล้ว

นายสุรพจน์ พรมงษา -เกี่ยวกับการทำงานของผู้รับจ้างขอให้เราเลือกผู้รับจ้างที่ทำงานที่มีคุณภาพ
(ส.อบต.หมู่ที่ ๕) มากกว่าที่ผ่านมามีด้วยครับ ยกตัวอย่างโครงการของหมู่ที่ ๕ แบบนี้ไม่เอาะครับ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -ครับเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นอีก ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภา
ฯ

(ประธานสภา อบต.) เพื่อให้การเห็นชอบการพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ ๓

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๒๘ เสียง ไม่มา ๒ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -มีท่านสมาชิกท่านใดนำเรื่องเข้าที่ประชุมในวาระนี้หรือไม่

(ประธานสภา อบต.)

นายเสถียร สาเพชร

(ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔)

-รับก่อนอื่นต้องขอชมเชยไปทางเจ้าหน้าที่กองช่างเกี่ยวกับงานก่อสร้างของหมู่ที่ ๑๔ ผู้รับจ้างทำงานไม่ได้ตามแบบแปลนที่กำหนดเจ้าหน้าที่สั่งรื้อทำใหม่เลยเรื่องต่อมาเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างแจ้งมาตั้งนานยังไม่มีการดำเนินการ และขอสอบถามเรื่องโครงการที่เหลือ ปี ๖๒และ๖๓ เมื่อไหร่จะดำเนินการไม่ขอให้มีการดำเนินการช่วงหน้าฝนหากมีการดำเนินการผลออกมาคงไม่สวยงามอย่างแน่นอน ผากผู้เกี่ยวข้องด้วย

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -เกี่ยวกับเรื่องบ่อขยะตอนนี้เรามีการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง เนื่องจากผมได้รับ

(ประธานสภา อบต.) การร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องขยะของหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเช่น ม.๒,๓,๑๔,๑๖ ผมอยากให้เรามีการลงมติว่าจะให้มีการจัดการแบบไหนถึงจะเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับชาวบ้าน

นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว

(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗)

-เรามีการพูดคุยเรื่องนี้กันมาทุกครั้งที่มีการประชุม ทำไมเราต้องมาลงมติกับเรื่องนี้อีก

นายสมาน คณะวาปี

(ส.อบต.หมู่ที่ ๖)

-การเผาขยะส่งปัญหามลพิษมากมาย ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง เราก็เคยมีมติให้ดำเนินการเป็นฝังบกลบแล้ว เราจะมาพูดกันอีกทำไม

นายเฉลิม คณะวาปี

(ส.อบต. หมู่ที่ ๓)

-เรื่องขยะมันเป็นปัญหามายาวนานแล้ว ชาวบ้านที่เรายู่ใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบหลายเรื่อง ๆ ไม่ว่าจะมลพิษเรื่องกลิ่น หรือแมลงวัน อยากให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

เรื่องนี้โดยด่วน และที่สำคัญเราจะมียบหลงโทษสำหรับบุคคลอื่นที่มาทิ้งในสถานที่ของเราหรือไม่ ขอขอบคุณครับ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์

(ประธานสภา อบต.)

-เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเรื่องร้องเรียนตามมา สำหรับเรื่องขยะเป็นปัญหาอย่างมากที่ผ่านมา มีลักลอบเอาขยะมาทิ้งในสถานที่ของเราด้วย เรื่องนี้ไม่สมควรเป็นอย่างมากเราควรมียบหลงโทษสำหรับผู้ลักลอบทิ้งขยะหรือไม่อาจจะเป็นการปรับ๑,๐๐๐ บาท หรือ ๕,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง

นางสาวไข่มุก พรจำศีล
(ผอ.กองคลัง)

-สำหรับเรื่องการไถ่กลบข้อขยะเรามีการจ้างเหมารถเพื่อมาปรับเกรดขยะ
ซึ่งดำเนินการทุกเดือน โดยค่าจ้างเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท และเราทำสัญญาปีต่อปี หาก
จะยกเลิกต้องรอให้ถึงสิ้นปีงบประมาณ ๖๓ ก่อนถึงจะสามารถดำเนินการเป็นอย่างอื่น
ได้

-๑๒-

นายสุภชัย เอาะน้อย
(ปลัด อบต.)

-สำหรับบทลงโทษหรือค่าปรับเราจะต้องมีข้อบังคับตำบลในเรื่องนี้เสียก่อน
ถึงจะสามารถดำเนินการได้ ไม่ใช่ที่เราจะไปปรับเขาเลยต้องมาดูว่าเรามีข้อบังคับ
เรื่องนี้หรือไม่ เดือน ส.ค.จะมีการเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมอีกครั้ง ส่วนเรื่องค่าปรับ
ระเบียบเขากำหนดไว้เพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้น และเรื่องการลักลอบเข้ามาทิ้งขยะ ผม
คิดว่าก่อนอื่นเราต้องมีรั้วรอบขอบชิดก่อน ซึ่งคิดว่าจะมีการจัดทำรั้วรอบ ๆ เวนิเวณบ่อ
ขยะเพื่อให้ดูแลรักษาง่าย

นายบุญธรรม จันทะวงษ์
(ประธานสภา อบต.)

-ครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับผู้บริหารพิจารณาด้วย มีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเรื่อง
ใด

ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ไว้เพียงเท่านี้

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ) สุภชัย เอาะน้อย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุภชัย เอาะน้อย)

ตำแหน่ง เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

(ลงชื่อ) นุชนางค์ เหมวิวัฒน์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางนุชนางค์ เหมวิวัฒน์)

ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ

(ลงชื่อ) สมบัติ ทุลธรรม ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสมบัติ ทุลธรรม)

ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ

(ลงชื่อ) ริต้าร์ วงมนต์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวริต้าร์ วงมนต์)

ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ

(ลงชื่อ) บุญธรรม จันทะวงษ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญธรรม จันทะวงษ์)
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่